

## Câu hỏi thường gặp về chương trình

### Chương trình học bổng bao gồm những gì?

Học bổng STEM dành cho nữ giới của Hội đồng Anh bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại, thị thực và phí bảo hiểm y tế. Học bổng cũng có một sự hỗ trợ đặc biệt dành cho các bà mẹ. Nếu cần, sinh viên có thể đăng ký một khóa học tiếng Anh dự bị để nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình.

### Hạn nộp hồ sơ là khi nào?

Hầu hết thời hạn nộp đơn xin học bổng và bằng thạc sĩ là vào giữa tháng 3 năm 2021, bạn có thể tìm thêm thông tin cụ thể về vấn đề này trên trang web của từng trường đại học tham gia chương trình.

### Phụ nữ có con có thể đăng ký học bổng không?

Có, hỗ trợ đặc biệt sẽ được dành cho phụ nữ đi cùng con cái phụ thuộc.

### Tôi có thể tìm thêm thông tin về học bổng ở đâu?

Bạn có thể truy cập trang web của Hội đồng Anh có thông tin chung về học bổng, cũng như các liên kết đến từng trường đại học tham gia.

### Tôi có thể liên hệ với ai về học bổng?

Mỗi trường đại học có một đường link và trang riêng cũng như một người phụ trách riêng cho học bổng này. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn liên hệ với Hội đồng Anh, bạn có thể gửi email tới [UK.Scholarships@britishcouncil.org](mailto:UK.Scholarships@britishcouncil.org)

### Những chương trình học thạc sĩ nào sẽ được chấp nhận chương trình học bổng này?

Mỗi trường đại học đã công bố một danh sách các khóa thạc sĩ mà các ứng viên có thể nộp đơn. Bạn vui lòng tham khảo trang web của trường đại học để biết danh sách đầy đủ các chương trình có sẵn.

### Chương trình có giới hạn độ tuổi nộp hồ sơ không?

Chương trình học bổng này không có giới hạn độ tuổi nộp hồ sơ.

### Những quốc gia đủ điều kiện trong chương trình?

Bạn phải là công dân của một trong những quốc gia sau để đăng ký:

- Châu Mỹ: Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Jamaica, Mexico, Peru & Venezuela.
- Đông Á: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
- Nam Á: Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.

### Số lượng học bổng là bao nhiêu?

Chương trình có 100 suất học bổng cho 100 ứng viên với 45 suất học bổng dành cho châu Mỹ, 48 suất ở Nam Á và 15 suất ở Đông Á.

### Nếu tôi không trúng tuyển năm nay, tôi có thể nộp đơn vào năm sau không?

Hiện tại, Hội đồng Anh chưa có thông tin đảm bảo về việc chương trình học bổng này sẽ tiếp tục được triển khai vào năm sau. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn đăng ký trong năm nay.

### Nếu tôi đã tốt nghiệp đại học ở Vương quốc Anh, tôi có thể đăng ký học bổng để học thạc sĩ không?

Rất tiếc là không, học bổng này chỉ dành cho những phụ nữ chưa từng học tập tại Vương quốc Anh.